

สาส์นสัมพันธ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

หมู่ที่ 8 บ้านควนขุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2558



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2

แจ้งข่าวเล่าเรื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียน

"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้"

ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในสังคมยุคที่มีข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาล ข้อมูลต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา

ยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนผู้คนก้าวตามแทบไม่ทัน สื่อ ICT (Information and Communication Technology) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมากขึ้นทุกวัน ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและขยายวงกว้างไปทั่วทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาวิชาชีพ ไม่เว้นแม้กระทั่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียน และดูเหมือนว่าเด็กไทยเริ่มใช้สื่อ ICT กันมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่น่าห่วงใยยิ่งนั้นคือ ภัยร้ายที่อาจแฝงมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารในสารพัดรูปแบบ ดังนั้น การเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งที่จะต้องสร้างทักษะให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อ อย่างเช่นสุภษัชฌาจารย์ที่เคยกกล่าวไว้ว่า “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”

การพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 เราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่า ICT เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่สามารถนำมาใช้เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี แต่การจะก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั้น คงต้องฝากท่านผู้ปกครองที่จะต้องร่วมกันผลักดันให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างที่เราคิดอยากจะเป็นและที่สำคัญต้องสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐพีชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ” และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลโล่เกียรตินิยมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร



การแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามันเจริญวิทย์

เมื่อวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์ขึ้น โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 10 โรงเรียน

ทางโรงเรียนวัดเจริญรุ่งเรืองเมืองได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน และได้รางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง ระดับอนุบาลหญิง
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง ระดับอนุบาลชาย
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ระดับประถมศึกษา
4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ระดับมัธยมศึกษา
5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา รุ่น อนุบาลชาย
6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา รุ่น อายุ 8 ปี ชาย
7. รางวัลชนะเลิศกองเชียร์



โรงเรียนวัดเจริญรุ่งเรืองเมืองขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่าน นักเรียนทุกคน ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ จนทำให้โรงเรียนวัดเจริญรุ่งเรืองเมืองของเราประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

เข้าค่ายคุณธรรมช่วงชั้น ที่ 1



กิจกรรมแห่เทียนพรรษา



กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

